



นโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การไปต่างประเทศ หรือการเข้ามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 [Chulalongkorn University Announcement Guidelines for Travels to and from Foreign Countries for the Purpose of Studying, Training, Teaching or Researching During the COVID-19 Pandemic dated 24 May 2021] ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตด้วยนั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จึงขอกำหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนนิสิตแบบ Outbound

นิสิตที่ดำเนินการสมัคร และ/หรือได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นั้น ให้นิสิตปฏิบัติตามนโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ นิสิตควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบถ้วนตามมาตรฐานก่อนการเดินทาง

นิสิตสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตจากคณบดี และนิสิตต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบสองเข็มแล้วในวันที่ขออนุมัติหรือขออนุญาตโดยวันที่ออกเดินทางจะต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยสิบสี่วัน พร้อมทั้งแนบแผนการศึกษาในต่างประเทศ แผนการป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนรับมือกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล ขณะรักษาตัวอยู่ ณ ต่างประเทศ

2. การแลกเปลี่ยนนิสิตแบบ Inbound

นิสิตชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ดำเนินการสมัครและ/หรือได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นั้น ให้นิสิตปฏิบัติตามนโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ นิสิตควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบถ้วนตามมาตรฐานของประเทศต้นสังกัดก่อนการเดินทาง



มหาวิทยาลัยต่างประเทศสามารถเสนอชื่อนักศึกษาชาวต่างประเทศเพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากคณบดี และ นักศึกษาชาวต่างประเทศนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบถ้วนตาม มาตรฐานของประเทศต้นสังกัดก่อนการเดินทาง และปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทาง ราชการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมทั้งแนบแผนการป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนรับมือกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลขณะ รักษาตัวอยู่ในประเทศ

นโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิตฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกเลิกหรือ ออกประกาศฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนั้น เพราะฉะนั้น การที่นิสิตได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือการที่นักศึกษาชาว ต่างประเทศได้รับการตอบรับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้เดินทางไปยัง ต่างประเทศหรือเข้ามายังประเทศไทย ภายใต้การพิจารณาหรือการวินิจฉัยของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉินโควิด-19

ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
16 มิถุนายน 2564